

**BẢNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH
ĐƯỢC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VII ĐỀ RA**

TT	Nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội VII đề ra	Kết quả thực hiện (giai đoạn 2021 - 2025)	Cơ quan thực hiện rà soát, cập nhật kết quả
I. NHÓM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (09 CHỈ TIÊU). Kết quả: Đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 08/9 chỉ tiêu.			
1	Phân đầu đưa lượng khách lưu trú đạt 5 triệu lượt người/năm vào năm 2025.	Năm 2023 lượng khách du lịch đến Vũng Tàu đã đạt 6,2 triệu lượt người, vượt chỉ tiêu đề ra.	Chi cục Thống kê thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin
2	Tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch phát triển kinh tế dịch vụ du lịch trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn 2025.	Ngày 26/8/2022, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 11 về thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ khác. Ngày 24/02/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã có Kế hoạch số 1010 về việc triển khai Nghị quyết số 11. Đã triển khai một số giải pháp như tăng cường truyền thông quảng bá về thành phố Vũng Tàu; đẩy mạnh tiếp xúc trao đổi và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp cận thông tin về cơ hội đầu tư. Đã rà soát điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm tính đồng bộ với quy hoạch phát triển các ngành kinh tế. Đang xây dựng Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về “ <i>Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế</i> ”. Đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm hàng hóa địa phương.	Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế

3	Quan tâm phát triển thương mại - dịch vụ kinh tế đêm.	Vấn đề phát triển kinh tế đêm đang tạm ngưng triển khai do Vũng Tàu không nằm trong danh mục các địa phương phát triển kinh tế đêm theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.	Phòng Kinh tế
4	Đầu tư xây dựng chợ đầu mối thủy sản; cơ sở chế biến hải sản chất lượng cao; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tự chọn theo quy hoạch và hệ thống chuỗi kinh doanh thực phẩm an toàn theo phương thức xã hội hóa.	<p>- Quy hoạch khu Bắc Phước Thắng mới được phê duyệt điều chỉnh, trong đó có nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng chợ đầu mối thủy sản. Hiện mới phê duyệt quy hoạch phân khu và đang kêu gọi đầu tư.</p> <p>- Về đầu tư cơ sở chế biến hải sản chất lượng cao được quy hoạch gắn với Trung tâm nghề cá lớn Đông Nam Bộ tại Gò Găng, Long Sơn. Hiện đang đề xuất trong phương án điều chỉnh 1/2000 đảo Gò Găng dự kiến phê duyệt trong tháng 4/2024.</p> <p>- Thành phố đang triển khai mang lưới thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tự chọn theo quy hoạch và hệ thống chuỗi kinh doanh thực phẩm an toàn theo phương thức xã hội hóa. Trong nhiệm kỳ đã có thêm 49 máy bán hàng tự động (nâng tổng số lên 74), cùng với 93 cửa hàng thuộc các chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại. Đã cải tạo một phần chợ phường 1 thành chợ hải sản Vũng Tàu. Đang xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Long Sơn; phối hợp xây dựng phương án xã hội hóa chợ Vũng Tàu. Duy trì 03 trạm kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm.</p>	Phòng Kinh tế
5	Hướng đến du lịch thông minh;	Đề án du lịch thông minh chưa triển khai.	Phòng Văn hóa và Thông tin
6	Số hóa dữ liệu ngành du lịch	Đang thực hiện. Mới chỉ tiến hành số hóa được một số dữ liệu về cơ sở vật chất để phục vụ phát triển du lịch.	Phòng Văn hóa và Thông tin
7	Nâng tầm và phát huy các giá trị di tích, văn hóa, lịch sử để phục vụ du khách, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững.	Việc phát huy các giá trị di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch chưa thấy kết quả rõ nét.	Phòng Văn hóa và Thông tin
8	Duy trì cơ cấu các ngành kinh tế theo tỷ trọng : Du lịch - thương mại - dịch	Cơ cấu kinh tế Thành phố đang dịch chuyển đúng hướng và đang tiệm cận chỉ tiêu đặt ra. Cuối năm 2023 Du lịch-Thương mại-Dịch vụ chiếm 73,04%; CN-Tiểu thủ công nghiệp chiếm 18,37%; Hải sản chiếm 8,59%.	Chi cục Thống kê thành phố; Phòng Tài

	vụ 73,63%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 18,41%, hải sản 7,96%.		chính – kế hoạch
9	Phân đầu thu đạt và vượt chỉ tiêu về ngân sách Tỉnh giao hằng năm.	Luôn thu vượt chỉ tiêu được Tỉnh giao hằng năm. Năm 2020 thu đạt 122% chỉ tiêu; năm 2021 đạt 211,3%; năm 2022 đạt 164,8%; năm 2023 đạt 114,7%.	Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo; Phòng Tài chính – Kế hoạch
II. NHÓM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI (03 CHỈ TIÊU). Kết quả: Đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 02/3 chỉ tiêu.			
10	Tiếp tục thực hiện mục tiêu mỗi phường đều có trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế.	Cơ bản hoàn thành mục tiêu. Hiện tại 17/17 phường, xã đã có trạm y tế và trường mầm non. 16/17 phường, xã đã có trường tiểu học (riêng phường 2 chưa có trường tiểu học).	Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế
11	Tập trung đầu tư các dự án lớn, các khu đô thị mới, các dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông, đạt đủ các tiêu chí đô thị loại I.	Một số công trình hạ tầng giao thông quan trọng đã được triển khai, như đường Thống Nhất nối dài, hàng Điều, Cầu Cháy, Bình Giã, Lê Quang Định...Đã lập quy hoạch để kêu gọi đầu tư một số dự án phát triển khu đô thị và nhà ở xã hội. Riêng triển khai một số dự án theo tiêu chí đô thị loại I chưa tiến triển.	Phòng Tài chính – kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị
12	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiến tới việc triển khai chính quyền điện tử và đô thị thông minh.	Đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị. Cụ thể: - Đã lắp đặt hoàn thành các thiết bị tại Trung tâm IOC. - Đã lắp đặt mới 120/130 Camera an ninh của Trung tâm. Dự kiến đến 15/4 sẽ lắp đặt hoàn thiện các Camera và cấu hình, cài đặt. Đã lắp đặt và cung cấp wifi công cộng tại Công viên Bãi Trước. - Đối với phần xây lắp (ngầm hóa dây dẫn, tín hiệu, lắp đặt trụ): Phần ngầm hóa khoan xuyên đường đã thi công đạt 95% khối lượng; Phần ngầm hoá trên vỉa hè, công viên cơ bản đã hoàn thành;	Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu

		- Hoàn thành các thủ tục các dịch vụ thuê kênh truyền, dịch vụ SOC (Security operations center: Trung tâm điều hành an ninh mạng) và điện cung cấp cho thiết bị hoạt động.	
III. NHÓM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (13 CHỈ TIÊU)			
13	Từng bước quản lý Thành phố theo mô hình đô thị thông minh, hướng tới việc phục vụ nhân dân và du khách.	Đã triển khai nhiều giải pháp như xây dựng bản đồ du lịch thông minh; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong hoạt động quản lý, điều hành, cải cách hành chính và giao dịch thương mại; trung tâm điều hành đô thị thông minh đã xây dựng. Triển khai ứng dụng một số phần mềm chuyên ngành như kế toán, quản lý đất đai, hộ tịch, khiếu nại tố cáo...Thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân trên các lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tư pháp hộ tịch, quy hoạch xây dựng, chính sách pháp luật.	Các phòng ban chuyên môn
14	Hoàn chỉnh toàn bộ các quy hoạch, thiết kế đô thị.	Hiện nay đã được phê duyệt 08/10 đồ án quy hoạch phân khu, dự kiến hoàn thành 02 quy hoạch phân khu trong năm 2024. Đang triển khai quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị.	Phòng Quản lý đô thị
15	Số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, nhà ở; phân đấu quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ cho người dân qua ứng dụng thông minh	Đã hoàn thành triển khai ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS.	Phòng Quản lý đô thị
16	Phân đấu các tuyến giao thông trong đô thị được chiếu sáng, từng bước ứng dụng hệ thống chiếu sáng thông minh.	Tất các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố đã được lắp hệ thống chiếu sáng, với 271 tuyến đường và 1.208 tuyến hẻm với 23.921 bóng đèn và 543 trạm điều khiển.	Phòng Quản lý đô thị
17	Sử dụng hệ thống camera thông minh để quản lý giao thông và an ninh, an toàn.	Đang thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý đô thị thông minh. Theo đó sẽ lắp đặt 196 camera tại các tuyến đường chính trung tâm nhằm quản lý an ninh trật tự, quản lý giao thông tuyến đường; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2024.	Phòng Quản lý đô thị; Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu; Phòng Văn hóa và Thông tin;

			Công an thành phố Vũng Tàu
18	Thực hiện chỉnh trang đô thị, chấn chỉnh trật tự đô thị.	Công tác chỉnh trang đô thị được tiến hành thường xuyên. Có sự hưởng ứng, tham gia của các lực lượng xã hội với nhiều phong trào, mô hình, cách làm mới, mang lại hiệu quả, thiết thực. Việc xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được tăng cường. Trật tự đô thị từng bước được thiết lập lại.	Phòng Quản lý đô thị
19	Tiếp tục triển khai đề án nâng cao hiệu quả quản lý lòng đường vỉa hè.	Đề án nâng cao hiệu quả quản lý lòng đường, vỉa hè được triển khai rộng. Công tác thu phí sử dụng vỉa hè luôn vượt kế hoạch. Đã có 23/33 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.	Phòng Quản lý đô thị
20	Triển khai đề án phát triển cây xanh; thực hiện hoàn thành việc đặt tên đường, đánh số nhà trên toàn địa bàn Thành phố.	Đề án phát triển cây xanh đã được triển khai. Đã hoàn thành gắn biển tên đường đối với những tuyến đường đủ điều kiện đặt tên, đổi tên. Đang triển khai phương án đánh số nhà trên các tuyến đường được đặt, đổi tên.	Phòng Quản lý đô thị
21	100% đất công được đưa vào quản lý, có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả.	Hiện tại, Thành phố Vũng Tàu đang triển khai đo đạc cắm mốc lập hồ sơ quản lý các thửa đất công. Trong quý 1 năm 2024 sẽ bàn giao ranh giới mốc địa chính và hồ sơ đất công cho các phường, xã tiếp nhận quản lý và lập phương án sử dụng đối với từng thửa đất công theo quy định. Đối với nội dung đấu giá các khu đất công, Thành phố đã báo cáo xin ý kiến Tỉnh.	Phòng Tài nguyên và Môi trường
22	Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hiện đang xen lẫn trong khu dân cư vào cụm công nghiệp Phước Thắng.	Đã điều tra, thống kê những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong các khu dân cư. Dự kiến cuối năm 2024 cụm tiêu thụ công nghiệp Phước Thắng sẽ tiếp nhận đợt 1 với 20 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.	Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế
23	100% cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động phải đạt tiêu chuẩn về môi trường, đảm bảo kiểm soát tốt các nguồn thải. 100% các loại chất thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn.	Đã đạt chỉ tiêu 100% cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn về môi trường, đảm bảo kiểm soát tốt các nguồn thải và 100% các loại chất thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn.	Phòng Tài nguyên và Môi trường
24	Năm 2021 thực hiện thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại các hộ gia đình.	Bắt đầu từ năm 2021, Thành phố đã triển khai thí điểm phân loại rác sinh hoạt, trước mắt đang thực hiện thí điểm tại xã Long Sơn.	Phòng Tài nguyên và Môi trường
25	Giải quyết cơ bản các điểm đen ô nhiễm môi trường trên địa bàn	Thành phố đã ban hành NQ chuyên đề về xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên kết quả chưa cao. Vẫn còn tình trạng tồn đọng rác tại một số địa điểm; nhiều đoạn thuộc tuyến thoát nước chính của TP còn ô nhiễm	Phòng Tài nguyên và Môi trường

		bốc mùi; nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư chưa được xử lý.	
IV. NHÓM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA, Y TẾ, GIÁO DỤC, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI (18 CHỈ TIÊU). Kết quả: Đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 15/18 chỉ tiêu.			
26	Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn theo phân cấp.	Đã lập và triển khai kế hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Hiện TP đang quản lý 15 di tích cấp Quốc gia và 01 di tích cấp Tỉnh.	Phòng Văn hóa và Thông tin
27	Nâng cấp các lễ hội truyền thống địa phương	Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đang hoàn tất hồ sơ đề xuất Lễ hội Trùng cử Nhà lớn Long Sơn trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.	Phòng Văn hóa và Thông tin
28	- Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng phường, xã. - Phân đấu xây dựng hoàn thành Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng tại các phường 10, 12, Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh.	- Chưa thực sự phát huy hiệu quả. - Vẫn còn 04 phường chưa có Trung tâm VH-TT-HTCD.	Phòng Tài chính – hoạch; Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao; UBND các phường, xã
29	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ hằng năm đạt 99%;	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng mở rộng hằng năm đạt 98% (chưa đạt chỉ tiêu).	Phòng Y tế
30	Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 5%;	Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi 4,5% (vượt chỉ tiêu)	Phòng Y tế
31	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên;	Hiện tại tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong dân đạt 94,5%. Dự kiến đến 2025 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 95%.	Phòng Y tế; bảo hiểm xã hội TPVT
32	Hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo trên giao hằng năm;	Luôn vượt chỉ tiêu.	Phòng Y tế; Hội chữ thập đỏ TPVT
33	Duy trì 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia.	Đạt chỉ tiêu 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia.	Phòng Y tế; Trung tâm y tế thành phố

34	Phát huy vai trò hệ thống y dược tư nhân, khuyến khích xã hội hóa phát triển các cơ sở y tế tư nhân. Quan tâm, phối hợp đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho ngành y tế.	Đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực y tế để phát triển hệ thống y dược tư nhân.	Phòng Y tế
35	Tỷ lệ huy động trẻ em vào nhà trẻ đạt 40%, học sinh vào mẫu giáo 96,5%, tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở 98,5%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 trung học cơ sở; 90% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và tương đương.	Đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Tỷ lệ huy động trẻ em vào nhà trẻ đạt 43,9%, học sinh vào mẫu giáo 96,5%, tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở 99,6%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 trung học cơ sở; 93,3% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và tương đương.	Phòng Giáo dục và Đào tạo
36	Phấn đấu đến năm 2025 có 33% trường học đạt chuẩn quốc gia (<i>trong đó tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 52%</i>). Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống trường chất lượng cao; trường tự chủ, xã hội hóa.	Đã vượt chỉ tiêu. Hiện tại có 48/104 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 46,4% (vượt chỉ tiêu). Trong đó 45/48 trường đạt chuẩn là công lập (94%).	Phòng Giáo dục và Đào tạo
37	100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trong tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố được tăng 2 tiết tiếng Anh/tuần.	Đã hoàn thành chỉ tiêu.	Phòng Giáo dục và Đào tạo
38	Đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Tỉnh xuống dưới 01% và không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (trừ đối tượng bảo trợ xã hội).	Đã vượt chỉ tiêu đề ra, đưa số hộ nghèo theo chuẩn mới của Tỉnh xuống còn 0,13%.	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
39	Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm khoảng 14.000 lao động.	Hiện tại chưa đạt chỉ tiêu. Đã giải quyết việc làm tăng thêm được 10.752 lao động, đạt 76,8% chỉ tiêu.	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
40	Hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vi người nghèo”. Vận động trong xã hội	Đã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

	xây dựng 02 căn nhà đại đoàn kết/năm.		
41	Đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi.	Luôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
42	Đảm bảo 100% đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định.	Luôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND TPVT
43	Đảm bảo tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức đạt 100%.	Luôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
V. NHÓM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH (10 CHỈ TIÊU). Kết quả: Đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 09/10 chỉ tiêu.			
44	Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.	Hoàn thành chỉ tiêu.	Ban Chỉ huy Quân sự TPVT
45	Đảm bảo huy động đủ 100% chỉ tiêu số lượng tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có yêu cầu;	Hoàn thành chỉ tiêu.	Ban Chỉ huy Quân sự TPVT
46	Đảm bảo huy động 95% trở lên số lượng quân nhân dự bị tập trung khi có lệnh gọi tham gia tập huấn, diễn tập theo kế hoạch hằng năm.	Vượt chỉ tiêu, đạt 100%.	Ban Chỉ huy Quân sự TPVT
47	Duy trì kết quả 100% Ban Chỉ huy quân sự phường, xã vững mạnh toàn diện.	Hoàn thành chỉ tiêu.	Ban Chỉ huy Quân sự TPVT

48	Nghiên cứu xem xét việc xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật của địa phương để phục vụ nhu cầu quốc phòng.	Chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan (chưa tìm kiếm được địa điểm và Tỉnh chưa bố trí kinh phí)	Ban Chỉ huy Quân sự TPVT
49	100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận và xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.	Hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 100% tin báo. Tỷ lệ giải quyết tin báo vượt chỉ tiêu (95,9% so với trên 90%).	Công an thành phố Vũng Tàu
50	Vận động và bắt, thanh loại đối tượng truy nã đạt 20% trong tổng số đối tượng truy nã hiện hành.	Vượt chỉ tiêu việc bắt, thanh loại đối tượng truy nã (85,7% so với 20%), với 36/42 đối tượng.	Công an thành phố Vũng Tàu
51	Giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông.	Vượt chỉ tiêu, giảm 561 vụ so với nhiệm kỳ trước (giảm 47,8%).	Công an thành phố Vũng Tàu
52	Giảm tội phạm và tệ nạn xã hội so với nhiệm kỳ trước.	Vượt chỉ tiêu, giảm 274 vụ phạm pháp hình sự so với nhiệm kỳ trước (giảm 21,9%).	Công an thành phố Vũng Tàu
53	- Không để xảy ra tội phạm có tổ chức; - Hạn chế ùn tắc giao thông, không để xảy ra hoạt động đua xe trái phép; - Giảm các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.	- Hoàn thành nhiệm vụ. - Hoàn thành nhiệm vụ. - Xảy ra 75 vụ cháy, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản 9.966.669.000 đồng.	Công an thành phố Vũng Tàu
VI. NHÓM CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, TƯ PHÁP (03 CHỈ TIÊU). Kết quả: Đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 03/03 chỉ tiêu			
54	- Phân đấu số vụ án được giải quyết đúng hạn luôn đạt và vượt chỉ tiêu của ngành, cụ thể: Án hình sự từ 90%; án dân sự, hôn nhân, lao động, kinh doanh thương mại từ 85% trở lên trong tổng số án thụ lý. - Hạn chế thấp nhất án hủy, sửa trong tỷ lệ cho phép, đảm bảo dưới 1,5%.	- Các chỉ tiêu đều vượt. Cụ thể: Án hình sự: 99%; án dân sự: 85,86%; án hành chính: 89,47%. - Vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ án hủy, sửa: 0,77% - Vượt chỉ tiêu, đạt 75,37%	Phòng Tư pháp

	- Đảm bảo tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự chung từ 50% trở lên.		
55	Công tác thi hành án dân sự đảm bảo hoàn thành 80% trở lên về việc và từ 38% trở lên về tiền đối với bản án có điều kiện thi hành	- Đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ bình quân những năm qua công tác thi hành án dân sự hoàn thành 81,71% về việc và đạt 49,2% về tiền.	Phòng Tư pháp
56	Không để xảy ra trường hợp khiếu kiện đông người. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 85%.	Đạt và vượt chỉ tiêu với 91% đơn khiếu nại, 88% đơn tố cáo. Không để xảy ra khiếu kiện tập trung.	Thanh tra thành phố Vũng Tàu